

ประจำวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557

พาณิชย์ปรับมาตรฐาน'หอมมะลิ'รुकตลาดล่าง

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่าเตรียมยกเลิกข้าวหอมมะลิไทย มาตรฐาน 98 % หรือข้าวหอมมะลิมี่สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% และคงไว้มาตรฐาน 92% แต่จะมีการเพิ่มมาตรฐานอื่น เช่น มาตรฐาน 70% เพื่อรองรับความต้องการข้าวหอมมะลิในระดับชั้นที่แตกต่างกันไป

"ขณะนี้กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ มาตรฐาน 98% คงยกเลิกแน่ เนื่องจากที่ผ่านมา ไทยใช้มาตรฐาน 92% มาตลอด ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดที่ทั่วโลกยอมรับ แต่ 98% ผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถทำได้น้อยมาก ส่วนใหญ่ที่ทำได้มาตรฐานสูงสุดคือ 95%" นางดวงพร กล่าว

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มมาตรฐานข้าวหอมมะลิในเกรด 70% หรือ 80% นั้น เป็นไปตามความต้องการของตลาดข้าวบางประเทศที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิผสม โดยมีสัดส่วนข้าวหอมมะลิ 70% ที่เหลืออาจมีการนำข้าวชนิดอื่นมาผสม ซึ่งจะทำให้สามารถทำตลาดข้าวหอมมะลิได้หลากหลายมากขึ้น แต่ก็ต้องคงไว้ในมาตรฐานเกรดดีคือ 92% ไว้ เพราะเป็นตลาดระดับบนที่สามารถขายหอมมะลิได้ในราคาที่ดี

สำหรับ แผนการขายข้าวสต็อกรัฐบาลในปีหน้า ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดชัดเจน รอดูภาวะตลาดก่อนว่าจะเน้นการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และวิธีการอื่นควบคู่กันไป แต่เชื่อว่าไทยจะส่งออกข้าวในปีหน้าได้มากถึง 10 ล้านตัน ส่วนปีนี้การส่งออกข้าวไทยน่าจะจะมีปริมาณถึง 11 ล้านตันได้อย่างแน่นอน

"การระบายข้าวสต็อกรัฐ ต้องดูทั้งจังหวะเวลาและวิธีการ คงไม่ได้กำหนดตายตัว และไม่ได้ตั้งเป้าหมายอย่างในระบอบนี้ก็จะเน้นการประมูลและจีทูจี ส่วนการขายตรงให้กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอไว้ก่อน โดยทุกวิธีก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสม"

นางดวงพร กล่าวว่า ส่วนผลการประมูลข้าวรอบ 3 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ชนะ 18 ราย สามารถขายได้ 2.03 แสนตัน จากที่เปิดประมูล 2.07 แสนตัน คิดเป็นเงิน 1,930 ล้านบาท ทางกรมได้นำผลสรุปดังกล่าวเสนอต่อพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เพื่อนอนุมัติขาย ซึ่งการขายข้าวในรอบนี้สามารถขายได้มากกว่า 98% จากที่เปิดขายทั้งหมด

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาขายข้าวให้กับรัฐบาลอินโดนีเซีย เชื่อว่าน่าจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม รวมถึงการเจรจากับคอปโก รัฐวิสาหกิจของจีนในการขายข้าวตามกรอบเอ็มโอยูที่ตกลงไว้ 1 ล้านตัน โดย 3 แสนตันแรกได้ตกลงและกำลังทยอยส่งมอบให้กับทางคอปโก ส่วนแสนที่สี่กำลังเจรจากองคลังข้าวที่จะส่งมอบต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

คู่ค้าต่างชาติตื่น!'ตู' ข้าวเสื่อม เคลียร์กันด่วน

จากกรณีต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.)ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลตรวจสต็อกข้าวในคลังกลางของรัฐบาลทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 18 ล้านตัน ในเบื้องต้นตรวจสอบพบมีข้าวเสื่อมสภาพหรือคุณภาพต่ำกว่า 70% เป็นข้าวที่ได้มาตรฐานเพียง 10% เป็นข้าวเสื่อมราคา 4-5% และมีข้าวหายกว่า 1 แสนตันนั้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ข้าวที่ออกมาได้สร้างความไม่สบายใจให้กับลูกค้าในต่างประเทศระดับหนึ่ง โดยได้สอบถามข้อสงสัยเข้ามาในหลายเรื่อง เช่น ข้าวที่เสื่อมสภาพนั้นรัฐบาลจะจัดการอย่างไร จะระบายออกมาอย่างไร ข้าวมีการปนเปื้อนหรือไม่ อย่างเป็นต้น ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว ข้าวที่เก็บมานาน 1-3 ปี ลักษณะทางกายภาพของข้าวจะมีการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลงเช่นมีสีเหลืองตามกาลเวลาเป็นเรื่องปกติ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจ

"ที่ท่านนายกฯออกมาพูดภาพใหญ่ว่ามีข้าวเสื่อม หรือต่ำกว่ามาตรฐาน 70% ทำให้ลูกค้ามีความกังวล และสอบถามเข้ามาจำนวนมากเพราะเขาเกิดความไม่สบายใจ แต่เมื่อเราชี้แจงแล้วเขาก็เข้าใจ เรื่องนี้ยังไม่กระทบต่อราคาข้าวไทยในตลาดโลก" นายชูเกียรติ กล่าวและว่า

หลังจากที่รัฐบาลได้ซื้อสรุปผลการตรวจสอบปริมาณข้าวในสต็อกอย่างเป็นทางการแล้วเสร็จ(ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 10 พ.ย.57) รัฐบาลควรเร่งดำเนินการใน 2 เรื่องคือ 1.การแยกคุณภาพข้าว และปริมาณข้าวตามคุณภาพมาตรฐานให้ชัดเจน เพื่อทำการระบายข้าวในสต็อกออกมา โดยหากผู้เข้าประมูลซื้อไปแล้วปรากฏได้ข้าวไม่ตรงตามสเปก รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยส่วนต่าง 2.การระบายข้าวควรทยอยระบายออกมาอย่างต่อเนื่องตามจังหวะความต้องการของตลาด อาจมีการระบายครั้งละ 2-3 แสนตัน ทั้งนี้เชื่อว่าถ้าการระบายข้าวเก่าในสต็อกจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังจะออกมา(ข้าวนาปี ปี 2557/58 จะทยอยออกมามากในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป) เพราะเป็นคนละตลาดกัน

"ตลาดในประเทศ รวมถึงตลาดแอฟริกา นิยมบริโภคข้าวเก่า ขณะที่จีน ฮองกง สิงคโปร์ นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิใหม่ มองว่าหากรัฐบาลระบายข้าวเก่าในสต็อกออกมาจะไม่กระทบต่อราคาข้าวใหม่ในตลาด เพราะขายคนละตลาดกัน"

อย่างไรก็ดีในส่วนของข้าวหอมมะลิใหม่ที่ปลูกมากที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจะมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งแม้รัฐบาลจะมีโครงการรับจำนำที่ยุ่งฉางเพื่อชะลอซัพพลายในตลาดเพื่อดันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเป้าหมายที่ 1.5-1.6 หมื่นบาทต่อตัน แต่เวลานี้ผลผลิตข้าวหอมของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ข้าวหอมของเวียดนาม และของกัมพูชาในปีนี้ก็จะมีผลผลิตที่ตีชนกัน และเวลานี้ราคาข้าวหอมของทั้ง 2 ประเทศยังต่ำกว่าราคาข้าวหอมมะลิของไทยมาก โดยราคาเอฟโอบี (ราคาสินค้า ณ ด้านศุลกากรส่งออก ไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งจากด้านศุลกากรส่งออกไปยังต่างประเทศ) ข้าวหอมของเวียดนามเฉลี่ยเพียง 580 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และข้าวหอมของกัมพูชาเฉลี่ยที่ 700 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวหอมมะลิไทยเฉลี่ยที่ 900-920 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน มีโอกาสสูงที่ข้าวหอมมะลิไทยจะถูกแย่งตลาด และจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ด้าน น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากผลตรวจสอบสต็อกข้าวในเบื้องต้นที่ พล.อ.ประยุทธ์ ออกมาระบุว่าข้าวเสื่อมสภาพสัดส่วน 70% จากปริมาณ 18 ล้านตัน ส่วนตัวและคนในวงการข้าวมองว่าไม่ผิดไปจากที่คาดหมายไว้ ทั้งนี้การที่รัฐบาลกล้าออกมายอมรับว่ามีข้าวเสื่อมคุณภาพถึง 70% ถือเป็นเรื่องที่น่าชมเชยเพราะตรงไปตรงมา และจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพข้าวไทยให้กลับคืนมาได้

"ปัญหาข้าวเสื่อม ข้าวหายกว่า 1 แสนตัน หรือหายไปกว่า 1 ล้านกระสอบมีการทุจริตทุกชั้นตอนชี้ให้เห็นชัดโครงการรับจำนำข้าวมีการทุจริตเกิดขึ้นทุกชั้นตอน โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการจะต้องรับผิดชอบ เป็นเหตุให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานยังไม่สามารถปิดบัญชีได้"

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาลคาดว่าจะได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้า เบื้องต้นข้าวที่ตรวจนับไม่ได้ประมาณ 10% ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแป้งปน และออกมากองนอกกระสอบ แต่ก็สามารถระบายได้ เช่นนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ ส่วนข้าวส่วนใหญ่อีก 80% เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน แต่เมื่อปรับปรุงแล้วก็สามารถขายได้ตามปกติ และอีก 10 % เป็นข้าวที่ตีผ่านมาตรฐาน ขณะที่ข้าวอีก 1 แสนตันขาดหายไปจากบัญชี ซึ่งตามระบบราชการคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อพบปัญหาก็จะต้องส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาผู้รับผิดชอบ

"เมื่อได้ข้อมูลชี้แจงทั้งหมดแล้วจะขออนุมัติจาก นบข. เรื่องแผนการระบาย เบื้องต้นต้องส่งมอบข้าวให้ครบตามสัญญาเดิมที่มีอยู่ คือ ข้าว 1 ล้านตันที่ตกลงไว้กับคอปโก (รัฐวิสาหกิจที่ดูแลการนำเข้าข้าวของจีน) ส่วนสัญญาอื่นๆ หรือที่เรียกว่า จีทูจี ก็จะไม่เข้าไปยุ่งด้วย ตอนนี้นับกับคอปโกส่งออกไปแล้ว 3 แสนตันที่เหลือ 7 แสนตันกำลังทยอยส่งมอบ"

อย่างไรก็ดีในการประชุมองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค 2014 ที่จีนในสัปดาห์หน้าตนจะหารือกับทางจีนเพื่อขอให้จีนซื้อข้าวเพิ่มจากไทย ซึ่งแนวโน้มมีความเป็นไปได้สูงโดยต้องการนำเสนอข้าวเหนียวและข้าวขาวฤดูกาลใหม่ให้จีนพิจารณา นอกจากนี้ได้มอบหมายให้เครือข่ายเกษตรกรหรือซีพีซึ่งทำการค้าในตลาดนี้อยู่แล้วไปเจรจากับประเทศบาหลีเรนเพื่อนำเข้าข้าวจากไทยด้วย ขณะที่ทางกระทรวงยังอยู่ระหว่างเจรจายกข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีกับอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เชื่อว่าในปีไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 11 ล้านตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

“คลัง”เผยเห็นสัญญาณราคาข้าวปีดีขึ้น คาดปรับไปที่ตันละ 16,000 บาท

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวระหว่างการตรวจเยี่ยมดูถังฉางของชาวนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และมอบเงินให้เกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ 425 ราย จำนวน 4,259 ไร่ วงเงิน 4.259 ล้านบาท ยอมรับว่าราคาข้าวฤดูกาลผลิต 2557/2558 จะมีแนวโน้มดีกว่าที่ผ่านมา หลังจากหารือกับผู้ค้าข้าว โรงสีข้าว เห็นตรงกันว่า ราคาข้าวหอมมะลิตคาดว่าจะไม่ต่ำกว่าตันละ 16,000-17,000 บาท เนื่องจากพ่อค้าข้าวทยอยขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อซื้อข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ ทำให้สะท้อนราคาข้าวสูงขึ้น

นายสมหมาย กล่าวว่า การดูแลเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องดูแลไม่ว่ารัฐบาลจะมาจาก การเลือกตั้งหรือไม่ โดยรัฐบาลชุดปัจจุบันมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทางตรง เช่น โครงการจ่ายเงินชานาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน และมาตรการอื่นในการช่วยเหลืออย่างพารา เพื่อช่วยเกษตรกรรวมวงเงินประมาณ 100,000 ล้านบาท และทางอ้อมการอุดหนุนเรื่องภาระดอกเบี้ยอีก 100,000 ล้านบาท ยอมรับเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลเกษตรกร

สำหรับการจ่ายเงินชานาไร่ละ 1,000 บาท ขณะนี้สั่งการ ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินชานาให้เร็ว หลังจากในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จ่ายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล และสวมสิทธิ ตามคำสั่งของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยต้องมีการตรวจสอบเอกสารผู้รับสิทธิที่จะต้องตรงกับ ผู้รับเงิน จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อตรวจสอบ หากพบมีการกระทำผิดเกิดขึ้นจะถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย โดยเป้าหมาย ธ.ก.ส.จะดำเนินการอย่างไร้ประไร หากมีข้อผิดพลาดสามารถตรวจสอบได้

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

เกษตรกรเล็งถก'ปรีดิยาธร'ปั้นแบรนด์ข้าวไทย

นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปลายสัปดาห์หน้า กระทรวงเกษตรจะร่วมหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี สรุปแผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อขออนุมัติดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างการผลิตข้าวเพื่อกำหนดส่วนแบ่งตลาดและกำหนดตลาดที่จะขายข้าวไทยให้ชัดเจน

ทั้งนี้ จากความได้เปรียบของสายพันธุ์ข้าวไทย หากมีการมุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีเอกลักษณ์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น ภายใต้เงื่อนไข ข้าวสายพันธุ์ที่รัฐบาลส่งเสริมต้องมีเสถียรภาพ ทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันยังมุ่งแข่งขันในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ ดังนั้นการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อความอยู่รอดของภาคเกษตรไทยทั้งระดับเกษตรกร และการส่งออก เพราะสุดท้ายแล้วจะไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาด ส่วนหนึ่งเพราะทั้ง จีน พม่า และเวียดนาม ต่างให้การยอมรับการตัดต่อพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ กันหมดแล้ว ในขณะที่กฎหมายของไทยยังไม่เปิดให้มีการทดลองในด้านนี้

“ข้าวหอมมะลิไทยในขณะนี้หาความเป็นเอกลักษณ์แท้ๆ ได้ยากเพราะมีการปลูกกันทั่วไปหมด ผสมจนไม่รู้อะไรเป็นอะไร หากสามารถปลูกได้ในเขตที่มีความเหมาะสม แล้วส่งเสริมพันธุ์ที่มีคุณภาพอย่างจริงจัง สินค้าจะมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน สามารถกำหนดราคาขายได้ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ก็ให้ปลูกข้าวพันธุ์อื่นไปอย่าแข่งขันกันเอง

วิธีการนี้จะส่งผลให้เกษตรกรอยู่ได้ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวจะสร้างแบรนด์พื้นที่ปลูกให้ชัดเจน เน้นว่าคุณภาพดีหาซื้อได้แค่นั้นๆ เช่นเดียวกับข้าวญี่ปุ่น ที่มีทั้งรสชาติ และเอกลักษณ์ที่ต่างกัน ชัดเจน ในแต่ละจังหวัด แต่ละเมือง” นายปิติพงศ์ กล่าว

สำหรับการปรับตัวของภาคเกษตรไทยจะต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มากที่สุด เกษตรกรแต่ละกลุ่มต้องรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกรให้ได้ ขณะที่ภาครัฐต้องคิดใหม่และปรับวิธีส่งเสริมจากเดิมที่ข้าราชการเคยออกเยี่ยมและให้ความรู้เกษตรกร ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นผู้จัดการคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ผลิตข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสม และยืนได้ด้วยตัวเอง จากการเร่งรวมตัวกัน ก่อให้เกิดเป็นพลัง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

“ยอมรับว่า การปรับโครงสร้างการผลิตข้าวคงไม่สำเร็จภายในปีเดียว ในเบื้องต้นเพื่อให้ชาวนามีอนาคตที่ดี ให้ประชาชนสบายขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงมีหน้าที่พัฒนาการผลิตข้าวให้ชัดเจน กำหนดให้สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ถือเป็นความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามภารกิจของกระทรวงฯ แต่ในส่วนของตลาดใครมีหน้าที่ทำอะไรทำไป ซึ่งก็ยอมรับว่าที่ผ่านเกษตรกรมีหนี้สินเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีเสถียรภาพของการผลิต” นายปิติพงศ์กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'ฉัตรชัย'เร่งขายจีทูจีเจอจาเงินซื้อข้าวเพิ่ม

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์หน้าผลการตรวจสอบปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาลจะได้ข้อสรุป เนื่องจากยังเลือกปริมาณข้าวบางส่วนที่กองลัมและกระสอบเปื่อยจนข้าวแตกออกมาทำให้ ตรวจวัดปริมาณไม่ได้ โดยม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ได้สั่งการให้บริษัทเซอร์เวย์อร์และคลังสินค้าที่มีปัญหาตงกล่าว หาแนวทางแก้ไขว่าควรจะตรวจนับอย่างไร

"เบื้องต้นข้าวที่ตรวจนับไม่ได้ประมาณ 10% ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแป้งปน และออกมากองนอกกระสอบ แต่ก็สามารถระบายได้เช่นนำไปทำเป็นอาหารสัตว์"

ส่วนข้าวส่วนใหญ่อีก 80% เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน แต่เมื่อปรับปรุงแล้วก็สามารถขายได้ตามปกติ และอีก 10 % เป็นข้าวที่ดีผ่านมาตรฐาน ขณะที่ข้าวอีก 1 แสนตันขาดหายไปจากบัญชี ซึ่งตามระบบราชการ คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.)เมื่อพบปัญหาที่จะต้องส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาผู้รับผิดชอบ

ทั้งประเด็นความเสียหายและสูญหาย ซึ่งหน่วยงานหลักๆ ทั้ง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ต้องเข้าไปดูสัญญาเพื่อหาผู้รับผิดชอบ โดยลักษณะสัญญา มี 2 แบบคือ แบบเช่าคลัง เซอร์เวย์อร์รับผิดชอบ แบบฝากเก็บเจ้าของคลังต้องรับผิดชอบ

“เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งหมดแล้วก็จะขออนุมัติจาก นบข. เรืองแผนการระบาย เบื้องต้นต้องส่งมอบข้าวให้ครบตามสัญญาเดิมที่มีอยู่ คือ ข้าว 1 ล้านตันที่ตกลงไว้กับคอปโก ส่วนสัญญาอื่นๆ หรือที่เรียกว่าจีทูจีเก้ อันอื่นผมไม่เกี่ยวและไม่เข้าไปยุ่งด้วย ตอนนี่ยกคอปโกส่งออกไปแล้ว 3 แสนตัน ที่เหลือ 7 แสนตันกำลังทยอยส่งมอบ” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

การส่งมอบข้าวให้จีน ขณะนี้ติดปัญหาไม่มีเรือเข้ามารับข้าวเพราะมีปัญหาฝนตก ประกอบกับขาดแรงงานขนข้าว ส่วนปัญหาปลีกย่อยอื่น ได้แก่ ฝ่ายจีนขอให้ส่งแบบคอนเทนเนอร์ แต่ไทยสะดวกที่จะส่งแบบกระสอบมากกว่า ซึ่งในการเดินทางเยือนจีน เพื่อร่วมประชุมทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ในสัปดาห์หน้าจะได้หารือกับจีนเพื่อหาข้อสรุปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ จะเจรจาขอให้เงินซื้อข้าวเพิ่ม โดยต้องการนำเสนอข้าวเหนียว และข้าวขาวฤดูกลางใหม่ให้จีนพิจารณาซื้อ

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้ซีพีไปเจรจาเพิ่มเพื่อให้ประเทศบราซิลนำเข้าข้าวจากไทยด้วย ส่วนการทำจืทุจึกับประเทศอื่นๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างเจรจา ทั้งนี้ เห็นว่าวิธีการระบายข้าวแบบจืทุจึมีความโปร่งใส สร้างความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

"การระบายต้องทำอย่างโปร่งใส เปิดประมูลแข่งขันราคาจากเอกชน โดยรัฐจะคิดราคาที่เหมาะสมไว้ก่อน หากเอกชนให้ราคาที่น่าพอใจจึงจะขาย ซึ่งข้าวส่วนใหญ่ในสต็อก 80% เป็นข้าวที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ต้องยอมรับว่าราคาจะปรับลดลงบ้าง โดยในประเด็นความโปร่งใส จะไม่มีระบบบอล์คอินเข้ามาแล้วขอซื้อข้าว ไม่มี ไม่ให้ ถ้าจะซื้อต้องแน่ใจว่าจะส่งออกไปต่างประเทศ หรือมาร่วมประมูลแข่งขันตามที่รัฐออกประกาศ"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'อีรี'รุกวิจัย'ข้าวทร้อน'สร้างความมั่นคงอาหาร

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการสถาบันอีรี กล่าวว่า จากสภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำทะเลหนุนสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่สำหรับปลูกพืชหายไป ผลผลิตต่อไร่ลดลง ทางอีรีได้ศึกษาเรื่องนี้และสร้างสมมุติฐานกรณีเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้น 1 เมตร พื้นที่การปลูกข้าวจะหายไปอย่างมหาศาล เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในที่ลุ่ม ปัญหานี้ทำให้ทั่วโลกมีความกังวลเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารว่าจะมีปริมาณที่ลดลงในอนาคต

ดังนั้นประเทศที่ไม่สามารถผลิตข้าวได้ในปัจจุบันหรือผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงออกไปหาพื้นที่ปลูกอื่น เช่น ประเทศตะวันออกกลาง ไปทดลองปลูกในแอฟริกาใต้ จีน เวียดนาม เข้าไปลงใน กัมพูชา พม่า เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้สามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงองค์การระหว่างประเทศต่างๆ

ขณะเดียวกันความกังวลเรื่องสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภค มีความต้องการสารอาหารในข้าวมากกว่าคาร์โบไฮเดรต ดังนั้นเพื่อให้ก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้ อีรีจึงมุ่งการวิจัยพันธุ์ข้าวที่ทร้อน สามารถปลูกได้ในน้ำเค็ม ให้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี ซึ่งการวิจัยได้ก้าวหน้าไประดับหนึ่งแล้ว อีกทั้งในเร็วๆ นี้อีรีจะประกาศผลการวิจัยพันธุ์ข้าวที่มีวิตามินเอ เบตาแคโรทีน ด้วย

"ผลผลิตข้าวที่มีมากในโลกนี้ ส่วนหนึ่งยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนในผู้บริโภคบางกลุ่ม ทั้งเชิงปริมาณ และการขาดแคลนธาตุอาหาร ดังนั้น เราต้องการพันธุ์ข้าวตรงนี้ ถ้าการวิจัยประสบผลสำเร็จและมีการนำไปต่อยอด จะทำให้ข้อกังวลต่างๆ คลายลง"

ส่วนสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของโลกนั้น จีนและอินเดีย เป็นรายใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดรวมกันถึง 140 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่มีผู้ผลิตข้าวรายเล็กคือไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ที่ผลิตเพียงพอกับความต้องการเหลือส่งออก ยกเว้นอินโดนีเซียที่ต้องนำเข้า

อย่างไรก็ตามการส่งออกของไทย ยังมีอุปสรรค จากคู่แข่งที่สำคัญคือเวียดนาม ที่มีศักยภาพการผลิตข้าวขาวได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า ประกอบกับเมื่ออินเดียประกาศนโยบายส่งออกข้าว จะส่งผลกระทบต่อไทยทันที

"ปี 2555 เมื่ออินเดียส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน ทำให้ไทยส่งออกลดลงเหลือ 6.5 ล้านตันเท่านั้น ประกอบกับที่ไทยมีโครงการรับจำนำที่ทำให้ราคาข้าวป่วน ข้าวไทยจึงไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาด"

จากนโยบายด้านข้าวของประเทศต่างๆ ที่ไม่ชัดเจน ในขณะที่จีนยังนำเข้าข้าวจากเวียดนาม พม่า กัมพูชา แบบกองทัพมด ไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟโอไอ ชาดข้อมูลที่ต้องการ บางประเทศแจ้งข้อมูลลวง ทำให้การวางแผนผลิตข้าวและการส่งออกข้าวของแต่ละประเทศมีปัญหา

ดังนั้นสถานการณ์ข้างหน้าทุกประเทศจะต้องมาหารือกัน ซึ่งการประชุมของอีรีที่จัดขึ้นทุก 4 ปีนี้ จะเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ จีน อินเดีย ต้องเปิดเผยกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การผลิตข้าวของจีน ยังมีปัญหา และคาดว่าผลผลิตข้าวจะลดลง จากที่ชาวนาอพยพเข้ามาทำงานในเมือง มีสถิติ คือออกจากชนบท 20 ล้านคน/ปี ดังนั้นภาคการเกษตรก็ขาดคน ผลผลิตของข้าวก็ลดลง

นอกจากนี้ภูมิอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงเกิดภัยแล้งขึ้นในเขตภาคกลาง เกษตรกรหันมาใช้น้ำบาดาล ดินเริ่มเสียผลผลิตข้าวลดในขณะที่ความต้องการข้าวในประเทศมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้กดดันให้เงินหันไปลงทุนปลูกข้าวในพื้นที่อื่นและมีการนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนแต่ละปีจำนวนมาก

สำหรับอินเดีย มีผลผลิตข้าวประมาณปีละ 110-120 ล้านตัน ข้าวเปลือก ถ้าผลิตได้เท่านี้จะเหลือส่งออก 10 ล้านตันเท่ากับไทย ในปี 57/58 นี้คาดว่า อินเดียจะห้ามส่งออก ดังนั้นจะเป็นโอกาสของไทยที่คาดว่าจะส่งออกได้เป็นอันดับ 1 ของโลกอีกครั้งประมาณ 8.7 - 10 ล้านตันข้าวสาร

ทั้งนี้ไทยจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากปัจจุบันที่คิดว่าข้าวมันขาด ต้องปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องข้าว มาบริหารร่วมกันระหว่างคนผลิตคนซื้อ สร้างราคาเหมาะสมอยู่ได้ทั้งซื้อ ขาย ต้องมีระบบการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนระยะยาว ถ้าไทยต้องการตลาดข้าวที่แน่นอนต้องจัดการตลาดส่งออกได้มากกว่านี้ไม่งั้นจะต่อราคาได้ยาก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สต็อกข้าวเสื่อม 70% ไล่บี้เอาผิด'คนโกง'

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบสต็อกข้าว ที่ได้จากโครงการรับจำนำในสมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งแต่เดือนก.ค.ที่ผ่านมา รวมใช้เวลาในการตรวจสอบทั้งสิ้นเกือบ 4 เดือนเต็ม โดยมีปริมาณข้าวค้างสต็อกทั้งสิ้น 18 ล้านตัน และผลการตรวจสอบเบื้องต้นมีข้าวเสื่อมคุณภาพกว่า 70 % โดยมีข้าวคุณภาพดีได้ตามฐานส่งออกเพียง 10 % เท่านั้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวหลังการประชุมครม.ว่า ขณะนี้มีข้าวอยู่ในคลังของรัฐบาลทั้งสิ้น 18 ล้านตัน และจากการตรวจสอบเป็นข้าวที่ได้มาตรฐานประมาณ 10 % ข้าวคุณภาพต่ำประมาณกว่า 70 % และที่เหลือเป็นข้าวเสื่อมราคา เสื่อมคุณภาพและข้าวที่หายไป ซึ่งในส่วนข้าวหายไปประมาณ แสนกว่าตัน

ทั้งหมดนี้จะส่งข้อมูลไปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบสวนต่อไป ซึ่งจะดูว่ามีการผิดพลาดตรงไหนใครเป็นคนรับผิดชอบอย่างไร และการระบายข้าวของรัฐบาล ก็จำเป็นต้องไปขออนุมัติจาก ป.ป.ช.ด้วย เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ เพราะหากปล่อยไว้นานข้าวก็จะเสื่อมและเสื่อมคุณภาพไปเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นปัญหา จึงต้องมีการทำหลักฐานต่างๆให้ชัดเจนตามราคาข้าวและคุณภาพข้าว ถ้าคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ราคาจะต่ำลง ทำให้ขาดทุนดังกล่าวก็ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชน

"ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ราคาต้องไม่ตก ไม่ให้กระทบกับข้าวใหม่ และการจะทำให้ข้าวทั้งเก่าและใหม่มีราคาดีขึ้นนั้น ต้องมีการพูดคุยกับประเทศต่างๆด้วย ให้เขาช่วยเหลือซื้ออะไรต่างๆ ในส่วนนี้ก็รวมถึงยางพาราด้วย เพราะที่เก็บไว้ก็มีการเสื่อมสภาพไปพอสมควรด้วย"

เมื่อถามว่าสรุปตัวเลขแล้วโครงการรับจำนำข้าวมียอดขาดทุนเท่าไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ยังไม่สามารถระบุได้เพราะข้าวที่ซื้อเขามามีหลายประเภท ราคาก็ไม่เท่ากัน และตอนนี้ข้าวก็มีทั้งคุณภาพดีและเสื่อมคุณภาพ รวมถึงที่หายไป และต้องมาดูว่าท้ายที่สุดจะขายได้เท่าไร ต้องรอให้ขายได้ก่อน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า การพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำ ทั้งข้าวในสต็อกและข้าวที่จะออกมาใหม่ ก็มีมาตรการให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง จึงอาจต้องมีเมล็ดเงินให้เขาไปปรับปรับยุ้งฉาง เราจะได้ไม่ต้องรับภาระในการเก็บไว้ในคลังของรัฐบาล เพราะวงเงินในการดูแลข้าว 18 ล้านตันที่อยู่ในคลังนั้น อยู่ที่ 2,600 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งหากยิ่งนานไปเมื่อขายก็จะทำให้ขาดทุนเยอะขึ้น

"เราทำทุกอย่าง ว่าทำอย่างไรให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น และข้าวในสต็อกไม่เสียหายมากนัก แต่เรื่องในทางคดีหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดการไป" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ความผิดพลาดเกิดตั้งแต่โครงการรับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท แล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของนโยบาย ตนไม่สามารถระบุว่าผิดหรือไม่ แต่ถ้าดูแล้วก็อาจจะผิดหลักการทางเศรษฐศาสตร์

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรณีที่นายภรรยาระบุว่าผลการตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาล 70% มีคุณภาพต่ำและเหลือเงินนั้น กรมฯจะดำเนินการปรับปรุงข้าวที่เสื่อมสภาพดังกล่าว ซึ่งยังเป็น

ข้าวที่ขายได้และมีตลาดรองรับการซื้อข้าวชนิดนั้น แต่ราคาก็จะต้องเป็นไปตามสภาพข้าว ซึ่งจะมีการจัดเกรดคุณภาพข้าวอีกครั้ง ในการกำหนดราคากลางที่จะนำข้าวออกมาขาย

“ข้าวที่คุณภาพต่ำ ไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้ เพียงแต่อาจจะหย่อนจากเกณฑ์ไปบ้าง ซึ่งก็มีตลาดข้าวเก่ารองรับอยู่แล้ว และมีความต้องการจากภาคเอกชน ก็จะดูวิธีการที่จะระบายข้าวในส่วนนี้ ซึ่งน่าจะจะมีประมาณ 10 ล้านตัน จาก 18 ล้านตันต่อไป และกรมก็จะพยายามระบายออกให้ได้ตามแผนภายใน 3 ปี” นางดวงพร กล่าว

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิจัยเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การจัดการข้าวในโครงการรับจำนำจะต้องแยกดำเนินการตามประเภทของข้าว โดยข้าวที่มีคุณภาพประมาณ 2 ล้านตัน หรือ 4 % นั้นจะต้องกำหนดราคาและขายทันที เนื่องจากเป็นข้าวที่ไม่ติดปัญหาทางด้านกฎหมาย

ในส่วนของข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน จะต้องนำมาปรับสภาพใหม่ เพื่อจำหน่ายเช่นกัน แต่ในส่วนนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น พร้อมทั้งระบุเกรดของข้าว เพื่อให้รู้ว่าจะขาดทุนทางบัญชีเท่าไร หลังจากนั้นให้จัดการว่าใครเป็นผู้โง่ข้าวในโครงการครั้งนี้ ส่วนข้าวที่เสื่อมสภาพแล้วหมายถึงไม่สามารถนำมาบริโภคได้อีก เป็นข้าวที่เน่าเสีย จะต้องทำลายทิ้งอย่างเดียว

“สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ ข้าวที่อยู่ในสต็อกจะต้องรีบจำหน่ายโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเน่าเสียตามมา แต่ปริมาณข้าวจำนวนที่มากถึง 18 ล้านตัน การจำหน่ายให้แล้วเสร็จในทันทีเป็นเรื่องยากมาก อาจจะต้องใช้เวลามากถึง 10 ปี โดยการให้คนไทยบริโภค หรือบริจาคกับประเทศที่เกิดภัยพิบัติ เนื่องจากไม่สามารถตลาดต่างประเทศ ทุกแห่ง เช่น จีน สิงคโปร์ อิรัก ต่างมีเงื่อนไขไม่ซื้อข้าวเก่า” นายนิพนธ์ กล่าว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากสามารถระบายข้าวได้ทันทีทั้งหมด 18 ล้านตัน มูลค่าความเสียหายจะอยู่ที่ 6 แสนล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ย กรณีที่ระบายหมดใน 5 ปี มูลค่าความเสียหายจะอยู่ที่ 7 แสนล้านบาท และหากระบายได้ ใน 10 ปี ความเสียหายจะอยู่ที่ 8 แสนล้านบาท ซึ่งความเป็นได้คาดว่ารัฐบาลจะใช้ระยะเวลาการระบายอย่างน้อย 10 ปี และเมื่อรัฐบาลมีความชัดเจนเรื่องมูลค่าความเสียหายแล้ว จะออกพันธบัตรเพื่อใช้หนี้จำนวนดังกล่าวด้วย

“ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งหมดมาจากที่มีคนขโมยข้าว ในโครงการออกมาจำหน่ายในราคาจำหน่ายหรือกินส่วนต่าง แล้วซื้อข้าวที่ไม่มีคุณภาพมาสวมแทน ซึ่งทางบัญชีแล้วสามารถเช็คย้อนหลังได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหน จังหวัดใด แล้วจะสามารถระบุคนที่ก่อเหตุได้ ซึ่งเป็นคนของรัฐบาลชุดนั้นร่วมกับพ่อค้าพรรคพวก สร้างความเสียหายให้กับชาติได้อย่างน่ากลัวมาก ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้น มีประมาณ 6 แสนล้านบาท เฉลี่ยแล้วคนไทย 66 ล้านคน จะเป็นหนี้จากโครงการนี้ประมาณคนละ 9,000 บาท ไม่รวมดอกเบี้ย” นายนิพนธ์ กล่าว

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองแห่งชาติ กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 6 แสนล้านบาทนั้น ยังไม่รวมดอกเบี้ยที่เกิดจากการบริหารจัดการ ปีละ 1.5 หมื่นล้านบาท ถือเป็นความสูญเสียที่ไม่มีประโยชน์เลย อีกทั้งข้าวที่อยู่ในสต็อกขณะนี้ยังจะกตรราคาข้าวในประเทศเหลือเพียงตันละ 8,000 บาท ไปอีก 10 ปีข้างหน้า จากราคาข้าวปัจจุบันที่ตันละ 10,000 บาท ส่วนการจำหน่ายข้าวในสต็อกขณะนี้ยังไม่เป็นโอกาสที่เหมาะสม เนื่องจากจะกระทบกับข้าวใหม่ที่จะออกสู่ตลาด รวมทั้งราคายังเป็นขาลง การระบายข้าวคาดว่า จะใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี

นางดวงพร กล่าวถึงการประมูลขายข้าวในสต็อกของรัฐบาล วานนี้ว่า เป็นการเปิดประมูลครั้งที่ 3 ปริมาณรวม 207,898.78 ตัน ในคลังองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) จำนวน 42 คลัง 17 จังหวัด

ผลการเปิดซองเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ต.ค. มีผู้ยื่นซองเสนอราคาทีผ่านคุณสมบัติจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย โดยผลจากการประมูล ปรากฏว่ามีผู้ชนะการประมูล จำนวน 18 ราย ประมาณ 203,000 ตัน คิดเป็น 98% ของปริมาณทั้งหมดที่เปิดประมูล มูลค่ารวมประมาณ 1,930 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอซื้อสูงสุดของข้าวขาว 5% อยู่ระหว่างตันละ 10,700 - 12,180 บาท ส่วนปลายข้าวขาวเอวันเลิศ อยู่ระหว่างตันละ 7,000 - 8,660 บาท สำหรับการเปิดประมูลข้าวในรอบต่อไป หรือรอบ 4 นั้นกำลังพิจารณาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นช่วงเดือนพ.ย.

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกที่เข้าร่วมประชุมข้าวสาลีต่อรัฐบาล กล่าวว่า สาเหตุที่มีเอกชนเข้าร่วมเสนอราคาซื้อ เนื่องจากเป็นการระบายข้าวขาว ซึ่งขณะนี้ผลผลิตฤดูกาลใหม่ยังไม่ออกมา โดยเอกชนต้องการนำข้าวเก่าไปทำข้าว ถูขยา จึงมีการแข่งขันทางด้านราคา โดยข้าวขาว 5% มีการเสนอราคาเฉลี่ยตั้งแต่ กก.ละ 11-12.30 บาท ส่วน ปลายข้าวเอวันเลิศ เสนอราคาตั้งแต่ กก.ละ 7-8 บาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

อีโบล่าทำการขนส่งข้าวโลกสะดุด

ความหวาดกลัวต่อเชื้อไวรัสอีโบล่าส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวจากทวีปเอเชียไปยังแอฟริกา เนื่องจาก ลูกเรือปฏิเสศที่จะเดินทางไปยังภูมิภาคที่มีการระบาดหรือเรียกเรื่องค่าจ้างเพิ่มขึ้น ยิ่งทำให้สถานการณ์ขาดแคลน อาหารในแอฟริกาเลวร้ายลง

เซกเกน แพน ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยนโยบายอาหารนานาชาติในสหรัฐอเมริกา กล่าวกับเดอะ วอลล์ สตรีต เจอร์นัล ว่า ราคาข้าวเพิ่มขึ้นกว่า 30% นับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสอีโบล่าอย่างหนักในประเทศ ไลบีเรีย กินี และเซียร์ราลีโอน โดยเรือจำนวนมากปฏิเสศที่จะไปจอดที่ท่าเรือของประเทศเหล่านั้น "ถ้าสถานการณ์ ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป เราเกรงว่าจะมีคนจำนวนมากขาดสารอาหาร" แพนกล่าว

ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ระบุว่า 24% ของประชากรในภูมิภาค ได้ทะเลทรายขาดอาหารของทวีปแอฟริกาอยู่ในภาวะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

ผู้ประกอบการส่งออกข้าวรายหนึ่งของไทยไปยังแอฟริกากล่าวว่า เวลานี้หาเรือส่งสินค้าได้ยากขึ้น เนื่องจากกัปตันและลูกเรือปฏิเสศที่จะไปแอฟริกาเพราะกลัวว่าจะติดเชื้ออีโบล่าเมื่อเรือเข้าเทียบท่าและมีการติดต่อกับคนท้องถิ่นที่นั่น ขณะเดียวกัน รายงานข่าวระบุว่า ลูกเรือขนส่งสินค้าที่จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือในเมืองมอนโรเวีย เมืองหลวงของไลบีเรีย ต้องใส่หน้ากากและถุงมือก่อนที่จะยินยอมให้พนักงานประจำท่าเรือขึ้นเรือมาขนข้าวจำนวน มหาศาลลงไป

เอพีเอ็ม เทอร์มินัลส์ ผู้บริหารท่าเรือในเมืองมอนโรเวีย ได้ยอมรับข้อเรียกร้องจากรัฐบาลในการลด ค่าธรรมเนียมการขนข้าวลง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเพื่อรักษาการค้าข้าวไว้ไม่ให้สูงจนเกินไป อย่างไรก็ตาม ราคาข้าว ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่อง โดยเวลานี้อยู่ที่ประมาณ 0.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 25 กิโลกรัมในไลบีเรีย เนื่องจากบริษัทขนส่งเก็บ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยง

จอร์จ นีห์มา หนึ่งในผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของไลบีเรีย กล่าวว่า ยังไม่สามารถหาเรือขนส่งสินค้าที่ยินยอม นำข้าวที่ส่งมาส่งให้ในเดือนธันวาคมไม่ว่าจะจ้างด้วยเงินเท่าใดก็ตาม ก่อให้เกิดความกังวลว่าประเทศจะตกอยู่ใน ภาวะขาดแคลนอาหารถ้าการระบาดของอีโบล่ายังส่งผลกระทบต่อการค้า "ราคาสูงจะไม่ใช้เรื่องที่เรากังวลอีกต่อไป เพราะจะไม่มีข้าวให้กังวล" นีห์มากล่าว

เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น บางประเทศที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของอีโบล่า อาทิ ไลบีเรีย ได้ใช้วิธีการสั่งซื้อ สินค้าผ่านประเทศแอฟริกาอื่นๆ เช่น ไวออร์โคสต์ ไนจีเรีย และเซเนกัล แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งสินค้า บนนกและการขาดแคลนลูกจ้างส่งผลให้ราคาข้าวสูงขึ้น

"ความกังวลเกี่ยวกับราคาข้าวที่สูงขึ้นและความท้าทายด้านโลจิสติกส์เกิดขึ้นในการนำส่งสินค้าไปยัง ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของอีโบล่าอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในเรื่องของค่าขนส่งที่สูงขึ้น อัตราค่าประกัน ตลอดจน ความล่าช้าในการขนส่งเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด" เซอร์ลี มุस्ताฟา นักเศรษฐศาสตร์จากเอฟเอโอ กล่าว

ผู้ค้าข้าวรายใหญ่ในสิงคโปร์ กล่าวว่า ทางเลือกในการส่งสินค้ามีจำกัด โดยเรือส่วนใหญ่เลือกที่จะไปยัง อเมริกาใต้หรือสหรัฐฯ มากกว่า ขณะที่เรือที่ยินยอมเดินทางไปแอฟริกาจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 10-15 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อตัน จากราคาปกติประมาณ 65-70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันในการขนส่งข้าวจากไทยไปไนจีเรีย

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (South Korea's state run Agro-Fisheries & Food Trade Corporation; KAFT) ได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 9,742 ตัน ในราคาเฉลี่ย 898 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากที่ได้มีการเปิดประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ม.ค. 2558

ทั้งนี้ เกาหลีใต้ได้ออกประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากไทย (Long milled rice (Indica) of Thai origin) จำนวน 3,220 ตัน ข้าวหอมมะลิจากไทย (long milled (Hom Mali) rice) จำนวน 90 ตัน และข้าวกล้องเมล็ดสั้น จากจีนจำนวน 9,742 ตัน โดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการประมูลซื้อข้าวไทยจำนวน 3,310 ตัน ได้ภายหลังจากที่มีการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy-Sell) ครั้งที่ 2 ภายใต้อำนาจ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวรวม 2,829 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole Grain Rice) จำนวน 2,213 ตัน ในราคาระหว่าง 1,663-2,902 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยซื้อจากประเทศสหรัฐฯ อิตาลี อินเดีย ปากีสถาน และไทย และข้าวหัก (Broken Rice) จำนวน 616 ตัน ในราคาระหว่าง 908-1,497 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากประเทศสหรัฐฯ จีนและไทย

ซึ่งข้าวที่ซื้อจากไทยนั้นประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดยาวจำนวน 1,160 ตัน ในราคา 1,810 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 100 ตัน ในราคา 573 เหรียญสหรัฐต่อตัน และปลายข้าวเหนียว 108 ตัน ในราคา 910 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

สมาพันธ์ข้าวแห่งสภาพเมียนมาร์ลงนามข้อตกลงจากรัฐบาลอินเดียเตรียมส่งออกข้าวกว่า 100,000 ตัน ไปยังรัฐมิโซรัมและรัฐมณีปุระ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยคาดว่าจะทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวของเมียนมาร์เพิ่มขึ้น 20,000 ตันต่อเดือน เปิดโอกาสกระชับความสัมพันธ์การค้าระยะยาว

หนังสือพิมพ์อินเดีย เอ็กซ์เพรส รายงานว่า อินเดียตัดสินใจนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง หลังรัฐบาลอินเดีย มีแผนปรับปรุงทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและปิดการเดินทางตั้งแต่รัฐอัสสัมเป็นต้นไป ทำให้รัฐมิโซรัมและมณีปุระถูกตัดขาด และต้องหันไปใช้การขนส่งทางรถบรรทุกเท่านั้น รัฐบาลท้องถิ่นจึงออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางอินเดียนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น บังกลาเทศและเมียนมาร์ เพื่อสนองความต้องการสินค้าในพื้นที่

โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลอินเดียได้เสนอขอซื้อข้าวจากภาคเอกชนเมียนมาร์ที่เสนอราคาสูงถึง 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยอ้างปัญหาการขนส่งที่ไม่สะดวก ก่อนที่จะลงนามกับสมาพันธ์ข้าวแห่งสภาพเมียนมาร์ ที่ราคา 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน พร้อมเงื่อนไขว่ารัฐบาลอินเดียต้องว่าจ้างภาคเอกชนในการขนส่ง จากบริเวณชายแดนเมียนมาร์เอง ข้อตกลงดังกล่าวถือว่าเป็นโอกาสทางการค้าที่สำคัญของเมียนมาร์ โดยจะเป็นการขยายช่องทางการค้าข้าว นอกเหนือจากตลาดหลักที่ประเทศจีน โดยอินเดียถือเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย และเป็นผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงค้าข้าวรัฐบาลอินเดียนั้นจะทำให้ปริมาณข้าวส่งออกในเมียนมาร์พุ่งสูงขึ้น และอาจแตะระดับ 4 ล้านตันตามที่ตั้งเป้าไว้ในปี 2563

ด้านสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่า ข้อตกลงฉบับนี้น่าจะช่วยเปิดโอกาสสู่ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างทั้งสองประเทศในระยะยาว โดยอาจเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างอินเดียกับเมียนมาร์ จากในช่วงปี 2556-2557 ซึ่งอยู่ที่ราว 2.18 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดทางให้อินเดียเข้าถึงภูมิภาคอาเซียนโดยใช้เมียนมาร์เป็นทางผ่านได้ง่ายขึ้น หลังอินเดียเดินทางกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมแสดงท่าทีที่ต้องการเข้ามามีอิทธิพลถ่วงดุลกับจีนมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 31 ต.ค. มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 237.7 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา การเพาะปลูกข้าวในฤดูนี้ปรับตัวดีขึ้นในช่วงท้ายของฤดู แม้ว่าในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกจะล่าช้าเพราะเกิดภาวะฝนตกล่าช้ากว่ากำหนดในเขตพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญหลายแห่ง

รัฐบาลอินเดียคาดว่าในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif crop (มิ.ย.-ธ.ค.) ของปีการผลิต 2014/15 จะมีผลผลิตประมาณ 88.02 ล้านตัน ลดลง 4% จากปีก่อน (2013/14) ส่วนฤดูการผลิตรอง หรือ rabi crop (พ.ย.-มี.ค.) จะมีผลผลิตประมาณ 13 ลดลง 13% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม คาดว่ารัฐบาลจะมีการปรับตัวเลขคาดการณ์ใหม่ในเร็วๆ นี้หลังจากที่ฤดูเพาะปลูก kharif crop สิ้นสุดลงแล้ว

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) คาดการณ์ว่า ในปี 2014/15 อินเดียจะส่งออกข้าวประมาณ 8.6 ล้านตัน ลดลง 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.78 ล้านตันในปี 2013/14 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวของอินเดียจะมีปริมาณลดลง FAO คาดว่าในปี 2014 อินเดียจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 156 ล้านตัน หรือประมาณ 104.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 160 ล้านตันในปีก่อนหน้า เนื่องจากในปีนี้เกิดภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ที่ผ่านมา

ในขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif crop กำลังดำเนินไป โดยคาดว่าในฤดูการผลิตนี้ จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 135 ล้านตัน หรือประมาณ 90.45 ล้านตันข้าวสารลดลง 2% จากปีก่อน ส่วนผลผลิตในฤดูการผลิตรอง หรือ the rabi secondary crop คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 21 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 14 ล้านตันข้าวสาร

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

ปากีสถาน

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) คาดการณ์ว่า ในปี 2014/15 (พ.ค.-เม.ย.) ปากีสถานจะส่งออกข้าวประมาณ 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ FAO คาดว่า ในปี 2014 นี้ ปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.1 ล้านตัน หรือประมาณ 6.87 ล้านตัน ข้าวสาร ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ เช่น Chenab, Jhelum, Sutlej และ Rabi อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นจะมีไม่มากนัก โดยขณะนี้กำลังมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ Kharif rice crop กำลังดำเนินไป ซึ่งคาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือน ธ.ค. นี้

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (Iraq's Ministry of Trade; MOT) ได้ประกาศการประมูลซื้อข้าว (Re-tender) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (ครั้งที่ 10 ของปี 2557) ในวันที่ 16 พ.ย. นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้ยังคงกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 20 พ.ย. นี้

ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์อิรัก ได้ประกาศเปิดการประมูล (Re-tender) ซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา (ครั้งที่ 10 ของปี 2557) แต่ก็ยังไม่ได้ประกาศชื่อผู้ชนะการประมูล หลังจากที่เคยยกเลิกการประมูลไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า กระทรวงการค้าของอิรัก (MOT) ได้ขยายระยะเวลาการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา ออกไปเป็นวันที่ 6 พ.ย. นี้

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)